

(Tiếp theo)

Ít lâu sau, đơn vị Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Xây Dựng Ngô Xuân Lộc bắt đầu công tác phó thủ tướng vì bị nghi là thông đồng với Lê Tấn Công gian lận tiền mua xi măng và lem nhem trong công trình xây dựng công viên Thủy Cung Thăng Long. Số cách chức và bắt giữ Ngô Xuân Lộc cũng có thể là do tranh chấp giữa phe của Lê Đức Anh và phe chính phủ của Phan Văn Khải, vì chính trị lý của Lê Đức Anh là Nguyễn Bức Sơn đã đi đầu trong công tác công Ngô Xuân Lộc. Một tháng sau, do Địch Mưu can thiệp, Ngô Xuân Lộc được minh oan và lại được Phan Văn Khải chỉ định làm cố vấn đặc biệt về kinh tế, xây dựng và giao thông. Chính Địch Mưu cũng phải lên tiếng công kích chính là ông ta không hề nhận được vàng của một tập đoàn công ty Địch Hàn (những tin đồn nói là Địch Mưu nhận hối lộ của tập đoàn này một triệu M kim).

Ngô Xuân Lộc bắt đầu là do tố cáo của Tổng Công 2, và người cho tài liệu để tố cáo là Nguyễn Thái Nguyên, một viên chức trong văn phòng thủ tướng của Phan Văn Khải đã được Tổng Công 2 chiêu dụ đến miền vùng. Địch đưa đi Tổng Công 2, phe chính phủ cho Bộ Nội Vụ bắt và kết tội Nguyễn Thái Nguyên là đã cùng Tổng Công 2 vu cáo Võ Thị Thắng, từng giám đốc từng Nha Du Lịch. Tổng Công 2 đã từng tố cáo là trong khi tù Côn Đảo, Võ Thị Thắng đã làm chủ đề m cho công an VNCH. Trong vụ này, ngoài Nguyễn Thái Nguyên, Tổng Công 2 còn dùng một nhân viên miền vùng khác trong công ty du lịch là Nguyễn Thị Thanh Hiền.

Giữa năm 1998, công nghiệp hàng kinh tế Á Châu trong năm 1997 mới nhìn thấy Việt Nam vì phần lớn (60%) hàng xuất khẩu của Việt Nam là để bán cho những nước lân bang và những nước đầu tư như những nước Việt Nam như Địch Hàn, Singapore, Thái Lan... đầu tư gặp khó khăn. Hàng xuất khẩu bị giảm đi một phần ba. Với những quốc gia đầu tư giảm đi một phần tư so với năm trước. Nhân số thất nghiệp lên tới 20%. Trong cuộc họp hàng năm của Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Nguyễn Tấn Dũng đã phải lên tiếng yêu cầu Việt Nam được trợ giúp thêm. Tuy nhiên, vì thành phần báo chí đa số trong Trung ương Đảng và Bộ Chính Trị, cho nên ngoài việc tìm cách khuyến khích cách sản xuất trong những nước đầu tư thay thế với những nước ngoài, những người họp của Trung ương Đảng năm 1998 chú trọng nhiều hơn vào những vấn đề văn hóa hay ý thức hệ nhằm công quy định của Đảng mà không đưa ra một biện pháp cải thiện kinh tế nào khác. Tiếp theo đó là hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu đầu năm 1999 cũng chú trọng đến việc kiện toàn bộ máy Đảng hay chính phủ, hoặc đưa ra chỉ đạo chung "phê và tự phê" trong ba năm để thanh lọc hàng ngũ.

Ngoài ra, cuối năm 1998, Phân Bộ Kinh Tế, thuộc Tổng Công Kinh Tế và Kế Hoạch Quốc Phòng được nâng cấp lên thành một Cục Kinh Tế, đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc Phòng. Kể từ đó, hầu như không có một ngành kinh tế nào mà quân đội không nhúng tay vào đầu tư, và hầu như ngành nào của quân đội cũng có riêng một cơ quan làm ăn buôn bán, đáng kể nhất là các quân báo, lúc sau này được nâng lên thành Tổng Công 2, có quy định theo dõi, bắt bớ, đi đầu tra những việc không những chỉ liên quan đến quân sự mà còn về chính trị, kinh tế. Vào giữa năm 1998, quân đội Việt Nam bắt đầu thả máy bay quân sự Yak -40 do Liên Xô chế tạo ở bên Lào, có 26 người tử nạn, trong đó có các Tổng Công Đào Tạo Công Nhân Quân Đội,

## Sau Bức Màn Đập: hủu trờng chính trũ Việ t Nam sau 1975 (20)

T&#225;c Gi&#7843;: Hoàng Dung

Th&#7913; S&#225;u, 12 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2009 05:01

Trờn Tờ t Thành, Tờ Lờnh Quân Khu II, Trờn Minh Thiệ t, Tờ Lờnh Phó Quân Khu V cùng vớ i các Tờng Phỏm Minh Thành, Vũ Xuân Thờ y và mớ t sớ sĩ quan cao cồ p Ai Lao (7 năm sau, 2005, mớ t máy bay trờ c thăng MI 8 cũng do Nga Xô chỏ tở o đả m vào núi ỏ Nghỏ An, gây thờng vong cho tở t cồ nhỏ ng tờng lãnh chỏ huy quân khu IV, trong đó có Trung Tờng Tờ Lờnh Trờng Đĩnh Thanh, Tờ Lờnh Phó Nguyờn Bá Tuờn, Chỏ Nhiỏm Chính Trỏ Lê Hỏu Phúc và nhiỏu sớ sĩ quan cao cồ p khác).

Sau khi Đảo Trờng Lờch chỏ t, Lê Văn Dũng, ngỏỏ i tởnh Bỏn Tre, lúc đó đảng là thiỏu tờng tờ lờnh quân khu VII ỏ miỏn Nam đỏỏ c gỏ i vớ Hà Nỏ i thay. Cũng nhỏ Phỏm Văn Trà , sớ lên chỏ c nhanh chóng cồ a Lê Văn Dũng là do sớ đỏ đỏ u và cỏ t nhỏ c cồ a Lê Khỏ Phiêu và Lê Đỏ c Anh. Nhỏ ng ngỏỏ i này đả biệ t nhau trong thỏ i gian phỏ c vớ ỏ miỏn Nam và Cẩm Pu Chia. Vì lý do đó, cùng vớ i Phỏm Văn Trà , Lê Văn Dũng đả hỏ t lòng phỏ c vớ cho Lê Đỏ c Anh.

Sớ hiỏn điỏn cồ a mớ t phẩi đản tờng lãnh tờ lờnh nhỏ ng quân khu giáp ranh vớ i Ai Lao trên chuyờn máy bay bở tở nỏn kỏ trên cho thờ y Việ t Nam vớ n còn có nhỏ ng hỏ t đỏ ng quân sớ ỏ Ai Lao. Dù Bỏ Ngoỏ i Giao Việ t Nam cồ c lỏ c chỏ i bở , nguỏn tin ngoỏ i giao ỏ Ai Lao cho biệ t vào tháng 5 năm 2000, quân Việ t Nam đả phỏ i can thiỏ p đỏ giúp đỏ quân Ai Lao đảnh đỏ p mớ t sớ quân khỏ i loỏn ngỏỏ i Hmong trong tởnh Xieng Khoang và trong tháng 6, báo chí Hà Nỏ i đả đảng tin Tờng Nguyờn Khỏ c Đỏ ng, tờ lờnh quân khu IV đả cùng Đỏ i Tá Sayphouanh cồ a Ai Lao đỏ t việ n đả đỏ u tiên xâ y đỏ ng mớ t quân y viở n tở i tởnh này. Cũng tở i Ai Lao, hai tháng sau, mớ t trái bom nhỏ gài sát tờng tởi sớ Việ t Nam đỏỏ c gỏ ngỏ i nỏ . Nhỏ ng nguỏn tin ngoỏ i giao tin rỏ ng đó không phỏ i do nhóm chỏ ng đỏ i ngỏỏ i Hmong mà là do mớ t nhóm thân Trung Hoa trong Đỏ ng Cỏ ng Sỏ n Ai Lao, vì dù đả có sớ hòa hoãn Việ t Hoa, Trung Hoa vớ n luôn tìm cách lỏn á t ỏ nh hỏ ng cồ a Việ t Nam tở i Ai Lao và Cẩm Pu Chia. Đi trỏ c Việ t Nam, tở năm 1988, Ai Lao đả bở t đỏ u nỏ i lỏ i quan hỏ ngoỏ i giao vớ i Trung Hoa. Đỏ có thỏ thông thỏ ng vớ i Thái Lan, Trung Hoa đả tích cồ c viở n trỏ cho Ai Lao, nhỏ t là viỏ c mỏ mang xa lỏ theo hỏ ng Bỏ c Nam tở Trung Hoa qua Vớ n Tờng tở i Thái Lan. Theo thỏ ng kê, tở 1988 đỏ n 2001, Trung Hoa đả viở n trỏ cho Ai Lao khoỏ ng 1.7 tở Mỏ kim. Khác vớ i các nỏ c Nhỏ t, Tây Âu, Úc, Ngân Hàng Thỏ Giỏ i đỏi Ai Lao phỏ i thi hỏnh nhiỏ u đỏ u kiỏ n nhỏ cỏ i tở hỏnh chỏnh, chỏ ng thỏ t thoát, cỏ i thiỏ n nhỏn quyỏn, Trung Hoa khi viở n trỏ gỏ n nhỏ đả không đỏi hỏ i mớ t đỏ u kiỏ n nào. Xét vớ nh hỏ ng đỏ i vớ i Đỏ ng Cỏ ng Sỏ n Ai Lao, so sỏnh vớ i Trung Hoa, Việ t Nam hiỏn nay vớ n chiỏ m uy thỏ nhỏ ng đỏ u này có thỏ bở xoay ngỏỏ c lỏ i trong tờng lãnh.

Cuỏ i năm 1999, nhỏ m nâng cao phỏm chỏ t quân đỏ i, quỏ c hỏ i ra mớ t đỏ o luỏ t đỏi hỏ i nhỏ ng sớ sĩ quan phỏ i có trình đỏ đỏ i hỏ c. Cồ p trung đản trỏ ng trỏ lên phỏ i có bỏ ng cồ p hỏ u đỏ i hỏ c (không nhỏ t thiỏ t là văn hó a mà có thỏ là chính trỏ , lý luỏ n... và có thỏ hỏ c “tỏ i chỏ c”). Các chỏ c vớ đỏ c đỏ c cũng phỏ i theo thỏ bỏ c, chỏ ng hỏ n phỏ i là tờ lờnh quân đản (chỏ huy khoỏ ng 3 sớ đản) trỏ c khi là tờ lờnh phó quân khu (chỏ huy lãnh thỏ ) đỏ làm tờ lờnh quân khu. Sớ tờng lãnh đỏỏ c giỏ m xuỏ ng giỏ i hỏ n còn 150 ngỏỏ i.

Do sớ ỏ u thỏ ng cồ a phe quân đỏ i và đỏỏ c Lê Khỏ Phiêu nâng đỏ , Tỏ ng Cỏ c Kinh Tỏ và Kỏ Nghỏ cồ a quân đỏ i tiỏ p tở c bằnh trỏ ng. Năm 1998, Phỏm Văn Trà ra lỏ nh cho nhỏ ng quân khu và nhỏ ng binh đản thiỏ t lỏ p nên nhỏ ng “khu kinh tỏ quỏ c phỏ ng” và mớ t năm sau, 13 khu đả đỏỏ c thành lỏ p vớ i sớ vớ n khoỏ ng trên 200 trỏ u Mỏ kim. Phỏ n lỏ n nhỏ ng khu kinh tỏ này nỏ m đỏ c theo biệ n giỏ i cồ a Việ t Nam vớ i Trung Hoa, Lào và Cẩm Pu Chia. Tỳy theo hoàn cồ nh đỏ a phỏ ng, mỏ i khu kinh tỏ kinh đảnh nhỏ ng ngành khác nhau. Chỏ ng hỏ n binh đản 15 đỏng tở i

vùng Tây Nguyên đảt kả hoả ch khai khả n đảt hoang, trảng trà, cà phê, nuôi gia súc..., công binh cả binh đoàn lảp đảng sả, xây nhà cả, trảng hảc. Binh chảng hải quân lảp xảng sả chả tàu và đả cho mảt sả tàu tuản kiêm nhiảm thêm viảc đánh cá. Khi Trung Hoa bả mảt mùa, dù trái luảt, tàu hải quân cũng đã chả lúa gảo tả miản đảng bảng Viủt Nam sang bán cho Trung Hoa kiảm lải. Không quân có tả hảp công ty hàng không lo viảc chuyên chả hành khách thảng mải (kả cả nhảng toán chuyên viên đả tìm ngải Mả mảt tích) và huản luyản phi công. Quân y lảp bảnh viản tả. Lảc lảng biên phòng phá rảng, xây trảng hảc và cung cảp giáo viên cho dân thiủu sả. Hảc Viản Kả Thuảt Quân Đải cũng thành lảp công ty đản toán Tecapro ký khả cả vải hảng đảu Vietsovpetro cùng nhiủu công ty ngoải quảc khác. Nhảng tả hảp công ty cả quân đải thành công nhảt là công ty Trảng Sản (binh đoàn 12), công ty Thanh An (binh đoàn 11), công ty Tây Nguyên (binh đoàn 15)... Ngay cả Tảng Cảc 2 tỉnh báo cũng có nhảng công ty Vasuco, Toseco buôn bán vũ khí, khách sản Hoàng Gia, công ty xây đảng Hảng Bảng. Cũng nhả nhảng công ty quảc doanh, nhảng công ty quân đải nủu bả lả, sả đảc ngân sách quảc gia tài trả.

Sang đản năm 1999, kinh tả cả Viủt Nam tiảp tảc xuảng đảc. Đảu tả cả ngoải quảc xuảng 4 tả Mả kim năm 1998 tải 1999 xuảng còn có 1.48 tả. Các công ty ngoải quảc Viủt Nam phản lản bả lả. Nhảng lả nhiủu nhảt là nhảng công ty quảc doanh. Khoảng hản 2,000 trong hản 6,000 công ty quảc doanh bả lả và dĩ nhiên chính phả phải bù đảp. Ngân Hàng Thả Giải và Quỹ Tiản Tả Quảc Tả ngảng không cho vay trả khi Viủt Nam áp đảng “mảt phảng cách đải mải toàn đản hản”, trong đó có 3 mảc tiêu:

1. hỏc tả nhân hóa, hỏc cải tả lải nhảng công ty quảc doanh;
2. cải tả lải hả thảng ngân hàng, kả cả 4 ngân hàng chính cả nhà nỏc;
3. cải tả lải ngành thảng nghiảp, mả rảng thả trảng.

Tuy nhiên, khi phe đải mải đả nghả vải Trung ảng Đảng nhảng biản pháp kả trên, nhóm bả o thả lải thả y đó chả là nhảng âm mảu cả tả bản nhảm bóc lảt và thao túng kinh tả nhảng nỏc nghèo. Theo hả, tả nhân hóa nhảng công ty quảc doanh chả là mảt phảng cách đả giả mả thiủu uy quyản cả Đảng và nhà nỏc, phá hoải đả nh hỏng xã hải chả nghĩa, còn mả rảng thả trảng đả nhảng công ty ngoải quảc cả nh tranh vải giá thành rả hản sả làm suy sảp nhảng công ty quảc doanh, tả o ra nủn thảt nghiảp và xáo trản an ninh. Vì thả, khi đả thỏ thỏ a hiảp thảng mải song phảng (BTA-bilateral trade agreement) Viủt Nam-Hoa Kả đảc hoàn tảt, dù cho Lê Khả Phiêu ảng hả thỏ a cảc vì nó giúp thuả khóa hàng hóa Viủt Nam vào Hoa Kả giả mả tả 40% xuảng còn 3%, và tính ra Viủt Nam sả đảc lải khoảng 800 triủu Mả kim trong năm đảu tiên, nhảng viảc ký kảt đã bả phe bả o thỏ trì hoãn lải. Bản đả thỏ o hiảp cả đảc thỏng thuyả tả năm 1997 và vải sả đảng ý cả Lê Khả Phiêu, viảc ký kảt đảc đả trừ khi Phan Văn Khải sang Tân Tây Lan hỏp hải nghả kinh tả các nỏc ven Thái Bình Đảng (APEC) và gảp Clinton ả đó vào tháng 9 năm 1999.

Vì khi ký thỏ a hiảp BTA, mảt sả nhảng công ty quảc doanh, làm ăn thua lả, sả không còn có thả

đc tr c p, nh ng Đ ng viên cao c p có liên quan v i nh ng xí nghi p qu c doanh đã v n đ ng v i Đ M i can thi p đ Lê Kh Phiêu trì hoãn l i. Ngoài ra, m t lý do khác là lúc đó Trung Hoa cũng đang nghiên c u ký m t th a hi p t ng t v i Hoa K . C m th y không th đi tr c n c đàn anh, Lê Kh Phiêu đã ch th cho B Ngo i Giao ph i tuyên b là Vi t Nam v n ch a s n sàng. M t tháng sau, khi H i Ngh Trung ng Đ ng l n th tám h p đ nghiên c u l i, h i ngh đã k t lu n là b n đ th o này “không quân bình, c n nghiên c u thêm”. Tháng sau, t ngày 8 đ n 15-10-1999, do l nh c a Đ M i và Lê Kh Phiêu, Ph m Th Duy t, m t y viên B Chính Tr , lên đ ng sang Trung Hoa tham kh o ý ki n v i v c ký k t th a c. Dù cho Trung Hoa đã khuy n cáo là Vi t Nam nên th n tr ng khi ký k t v i Hoa K nh ng ch vài tu n l ngay sau đó, các c p lãnh đ o Vi t Nam đã r t ng ngàng khi Trung Hoa nhanh chóng ký k t m t th a c t ng t v i Hoa K , m đ ng cho Trung Hoa gia nh p vào c ng đ ng th ng m i th gi i WTO vào đ u năm 2001, trong khi s tr i hoãn c a Vi t Nam m t ph n do khuy n cáo c a Trung Hoa đã làm ch m đi v i c gia nh p t ch c này cho t i tháng 11 năm 2006. M t s công ty ngo i qu c đ đ nh đ u t Vi t Nam th y Trung Hoa đã ký BTA v i Hoa K đã b sang Trung Hoa làm ăn. Tác gi Templer chuyên v Vi t Nam nh n xét: “Không ph i Trung Hoa b o h không ký. H ch không mu n qua m t Trung Hoa. H nghĩ là t t h n nên đ Trung Hoa đ c gia nh p WTO tr c.”

Th i gian ch đ i ký k t th a c càng kéo dài càng b t l i cho Vi t Nam. Nh ng ch sau khi n c đàn anh và c ng s n g ng m u là Trung Hoa đã ký, nh ng ph n t b o th m i ph i ch p nh n th c t là h c n có ngu n v n đ u t ngo i qu c, c n phát tri n xu t kh u m i có hy v ng đ t đ c m c tiêu bi n Vi t Nam thành m t n c công nghi p và hi n đ i vào năm 2020. Tám tháng sau, H i Ngh Trung ng Đ ng l n th m i m i công nh n là Vi t Nam không còn cách nào khác là hòa nh p vào kinh t trong vùng và kinh t th gi i, nh t là v i Hoa K . Vũ Khoan đ c c sang Hoa Th nh Đ n đ ký th a c th ng m i song ph ng BTA v i Hoa K vào ngày 13-7-2000, nh ng v i c gia nh p vào T Ch c Th ng M i Th Gi i WTO c a Vi t Nam cũng đã ph i ch đ n cu i năm 2006 m i xong, sau Trung Hoa đ n h n năm năm. Sau hi p c song ph ng, s c i thi n bang giao gi a hai n c Vi t M đ c th hi n qua v i c 3 chi c phi c C130 c a Hoa K đáp xu ng phi tr ng Tân S n Nh t vào tháng 10 năm 2000 sau 25 năm v ng bóng đ ch đ c u tr cho nh ng n n nhân c a m t c n bão l n v a gây ch t chóc và tàn phá t i nh ng t nh duyên h i mi n Trung và mi n Nam.

S ch n ch thay đ i ý ki n c a Lê Kh Phiêu đã làm n n lòng phe đ i m i, trong khi m y tháng sau Lê Kh Phiêu v n l i ch p thu n cho ký k t th a c cũng đã làm cho phe b o th b t bình. Đi u này x y ra là do thái đ c a Lê Kh Phiêu đ i v i Trung Hoa. M i đ u Lê Kh Phiêu thay đ i ý ki n không dám ký th a c v i Hoa K là vì cùng v i Đ M i, Lê Kh Phiêu s làm m t lòng Trung Hoa. Lúc sau, sau khi Trung Hoa đã ký thì Lê Kh Phiêu m i m nh đ n hùa theo phe đ i m i. Đó là m t trong nh ng lý do khi n Lê Kh Phiêu đã b m t ch c trong khi ch đ c làm T ng bí th m i h n ba năm.

Trong khi kh năng lãnh đ o c a Lê Kh Phiêu, dù xu t thân là m t t ng lãnh, đ c coi là y u kém, u đi m duy nh t c a Phiêu là cu c s ng bình đ và gia đình không b tai ti ng. Ti ng x u duy nh t c a đ i t Lê Kh Phiêu là có tin đ n Lê Kh Phiêu b trúng ph i m nhân k c a Trung Hoa, khi n cho th i gian Lê Kh Phiêu c m quy n là th i gian Vi t Nam nh ng b Trung Hoa nhi u nh t, k c ph i nh ng b đ t đại trong tranh ch p v biên gi i. Tuy tin đ n không đ c ki m ch ng, nh ng thái đ qui ph c Trung Hoa c a Lê Kh Phiêu đã đ c th hi n rõ

ràng. Sau khi Lê Kh& Phiêu, v& i t& cách t&ng bí th&, sang thăm Trung Hoa vào tháng 2 năm 1999, phái đoàn th&ng thuy&t c&a Việ t Nam đã b& áp l&c đ& hoàn t&t th&a &&c v& biên gi&i Việ t Hoa trên đ&t li&n tr&c năm 2000 và th&a &&c này đã đ&&c ký k&t t&i Hà N&i vào cu&i năm 1999 gi&a Nguy&n M&nh C&m và Đ&ng Gia Truy&n (Tang Jiaxuan). Th&a &&c là m&t th&ng l&i ngo&i giao l&n cho Trung Hoa, vì ngoài vi&c đ&&c Việ t Nam nh&&ng b& v& đ&t đại, trong tháng tr&c, trong h&i ngh& th&ng đ&nh các qu&c gia ASEAN & Manila, Trung Hoa đã t& ch&i không ch&u ký vào b&n đ& ngh& “qui t&c hành s&” (code of conduct) trong nh&ng tranh ch&p biên gi&i dù trên b& hay trên bi&n. Đ&t đ&&c th&a hi&p v&i Việ t Nam, Trung Hoa đã ch&ng t& là h& có th& gi&i quy&t riêng v&i t&ng qu&c gia theo cách “chia đ& tr&” c&a h&. Cũng theo cách này, do ch& tr&ng c&a Lê Kh& Phiêu, Việ t Nam cũng s& đi l& v&i Trung Hoa mà gi&i quy&t ranh gi&i trên bi&n vào năm sau. Trong chuy&n đi thăm Trung Hoa l&n này, ngoài vi&c g&p Giang Tr&ch Dân, t&ng bí th&, Lý B&ng, ch& t&ch qu&c h&i, H& C&m Đào, phó ch& t&ch Nhà n&&c Trung Hoa, Lê Kh& Phiêu còn ghé thăm Thành Đô, th& ph& t&nh Tô Xuyên, n&i Đ& M&&i và Ph&m Văn Đ&ng năm 1990 đã qua t& l&i, đ& t& ra coi tr&ng tình h&u ngh& Hoa Việ t và bi&t &n thi&n ý c&a Trung Hoa đã ch&u đ& cho Việ t Nam đ&&c tái l&p bang giao.

Vì th& cô v& chính tr&, không có kinh nghi&m l&n ki&n th&c v& kinh t&, và lên c&m quy&n trong th&i gian mà t& n&n tham nh&ng đang lan tràn trong m&i c&p c&a Đ&ng viên, vi&c đ&u tiên c&a Lê Kh& Phiêu là m& hai đ&t thanh l&c hàng ngũ Đ&ng và bài tr& tham nh&ng. Ch& trong tháng 7, 1999, Đ&ng tr&c xu&t 200 Đ&ng viên, thi hành k& lu&t 1550 Đ&ng viên khác, hàng ngàn viên ch&c khác b& sa th&i. Tháng 10 năm 1999, T&ng Giám Đ&c Thu& Quan Phan Văn Đ&nh b& m&t ch&c vì quá nhi&u cán b& h&i quan ăn h&i l& và buôn l&u. Ng&&i thay th& là Nguy&n Đ&c Kiên, t&nh &y t&nh H&i Đ&ng. Năm 2001, có hai t&nh &y viên b& lo&i, nh&ng Việ t Nam v&n đ&&c th& gi&i x&p vào m&t trong nh&ng n&&c tham nh&ng nh&t. Tuy không tham nh&ng cá nhân, nh&ng vì không có h&u thu&n trong m&t B& Chính Tr& luôn luôn có phe phái, Lê Kh& Phiêu ph&i &u tiên nâng đ& nh&ng Đ&ng viên cùng quê h&&ng là t&nh Thanh Hóa. Ch&ng h&n khi Nguy&n M&nh C&m v& h&u trong năm 2000, dù Vũ Khoan có kh& năng và uy tín h&n, nh&ng Lê Kh& Phiêu l&i áp l&c đ& Nguy&n Dy Niên, ng&&i Thanh Hóa, lên thay. Vũ Khoan là ng&&i đ&u óc c&i m& và ch&c ch&n s& không nh&&ng nh&n Trung Hoa quá đáng nh& Lê Kh& Phiêu. Ông ta đã t&ng vi&t trong m&t báo cáo v& s& đ&ng ngân sách:

“...nhi&u th& bi&t là ch&a đúng, nh&ng r&t nhi&u cán b& l&i bi&n lý l& r&ng, Trung Qu&c đã làm qua. Nh&ng chúng ta ph&i hi&u r&ng cái gì đúng & Trung qu&c không ch&c đã đúng & Việ t Nam. Thành qu&c c&a Trung qu&c là l&n, nh&ng không th& mù quáng h&c t&p theo, n&u c& nh& v&y chúng ta s& l&i m&c b&nh giáo đ&u, căn b&nh c&a nh&ng năm 80...”

(Còn t&p)